



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
"สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (CPDHO Together Against Corruption)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายถนัด จากกลาง สาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดีมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบนำสู่ "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" (Together Against Corruption : TAC)

และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายถนัด จากกลาง)
สาธารณสุขอำเภอชุมแพ



**คำประกาศเจตนากรมการต่อต้านการทุจริต
"สำนักงานสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(CPDHO Together Against Corruption)"**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**โดย นายณัฐ จ่ากลาง
สาธารณสุขอำเภอชุมแพ**

ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อตนเอง) ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในลัทธิมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดินไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทาประโยชน์

บนความทุกข์ยากของประชาชน ทั้งจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการและขอถวายสัตวาทว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายณัฐ จ่ากลาง สาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนผู้สั่งใช่ยาผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งใช่ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเพื่อเป็นแนวทางใ้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพิ่มความถูกต้องทำเพื่อประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น

ดังนั้นเพื่อใ้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมฯดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จึงกำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้

๑. ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาที่มีอำนาจตัดสินใจหรือมีอำนาจสั่งการ รวมถึงบุคลากรที่ทำหน้าที่คัดเลือกเสนอจัดหาหรือดำเนินการสั่งซื่อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ก้าซั้ใ้หน่วยงานดำเนินการใ้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปประธรรม จัดทำแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์จริยธรรมและกำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันมิใ้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดังต่อไปนี้

๑.๑ จัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

๑.๒ จัดซื่อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงระเบียบและที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาและต้องจัดซื่อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาด้วยราคาสุทธิ

๑.๓ เงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื่อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท

๑.๔ การรับและการสั่งซื่อตัวยายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาต้องคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยไม่หวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน

๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาในส่วนราชการต้องดำเนินการกำหนดบริเวณและกำหนดเวลาที่อนุญาตใ้ทำกิจกรรมเกณฑ์การรับสิ่งสนับสนุนของส่วนราชการห้ามจัดกิจกรรมที่มีการแอบแฝง

๑.๕.๑ อนุญาตใ้ผู้แทนบริษัทยาพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาดำเนินการกิจกรรมตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด

๑.๕.๒ ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเป็นการส่วนตัวเว้นแต่เป็นการใ้แก่ส่วนราชการโดยก้ากั้ดูแลใ้เกิดประโยชน์และส่วนราชการหน่วยงานหรือหน่วยบริการโดยก้ากั้ดูแลใ้เกิดประโยชน์แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงาน

๑.๕.๓ ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อการค้าของยาและเวชภัณฑ์หรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง

๑.๕.๔ มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนระบบตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายในอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

๑.๖ การรับสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดประชุมทางวิชาการโดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการวิทยากรหรือข้อมูลทางวิชาการต้องเปิดเผยการสนับสนุนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง

๑.๗ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายไปประชุมสัมมนาอบรมดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศกระทำได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

๑.๗.๑ เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนราชการโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย

๑.๗.๒ รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการจัดทำระบบการรับการสนับสนุนและกำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควรให้ไปประชุมสัมมนาอบรมดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศโดยให้การสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทางค่าลงทะเบียนค่าวิทยากรค่าอาหารและค่าที่พักสำหรับตนเองเท่านั้นและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ดูงานประชุมและบรรยายทางวิชาการ

๒. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาการจ่ายและการส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมโดยดำเนินการดังนี้

๒.๑ ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมโดยเคร่งครัด

๒.๒ ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและ ระบบที่กำหนดเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๓ จัดทำและนำเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายโดยไม่มีการบริษัทใดบริษัทหนึ่งเครื่องหรือมุ่งหวังเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

๒.๔ ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสารแผ่นพับแผ่นป้ายหรือสิ่งที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้างหรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณัฐ จ่ากลาง)
สาธารณสุขอำเภอชุมแพ



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด
และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกชั่วคราว จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์การที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ บุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐ จำกลาง)

สาธารณสุขอำเภอชุมแพ